

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดไร้และการประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวัตถุดิบ - ราคาอ้อย เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

การประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวัตถุดิบ - ราคาอ้อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 2.7 เรื่องนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ และ ข้อ 10 เรื่องสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

กลุ่มกิจการมีสินค้าคงเหลือมูลค่าสุทธิจำนวน 1,060.77 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบมูลค่าสุทธิจำนวน 31.94 ล้านบาท ผู้บริหารได้ประเมินการคำนวณต้นทุนค่าวัตถุดิบของราคาอ้อย ซึ่งคำนวณมาจากราคาตลาดที่ประกาศโดยรัฐบาลสำหรับฤดูกาลผลิตปีก่อนหน้า และประมาณการราคาสำหรับฤดูกาลผลิตปีปัจจุบัน โดยประมาณการราคาคงกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล และใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมุติฐาน เช่น อุปสงค์และอุปทานของปริมาณน้ำตาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ราคาน้ำตาลตลาดโลกล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการประมาณการต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าว

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของต้นทุนวัตถุดิบ

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติทางบัญชี และลักษณะของรายการในการคำนวณต้นทุนค่าวัตถุดิบ ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมุติฐานและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ รวมถึงความสม่ำเสมอในการใช้หลักเกณฑ์

ข้าพเจ้าได้รับรายงาน ประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่า และทดสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูล รวมถึงทดสอบการคำนวณ

ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าต้นทุนวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ข้อมูลปัจจุบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

จากวิธีการทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมุติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

คำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 2.6 เรื่องนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ และ ข้อ 9 เรื่องลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ

กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ชาวไร่สุทธิมูลค่า 868.43 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.41 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยผู้บริหารมีนโยบายในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ชาวไร่ และกำหนดความเหมาะสมของคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ ซึ่งอ้างอิงจากยอดที่เกินกำหนดชำระ ประสบการณ์ในการชำระเงินในอดีต หลักทรัพย์ค้ำประกันและที่คาดว่าจะได้รับชำระเงินในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ทั้งหมด 88.65 ล้านบาท

คำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญคำนวณเบื้องต้นจากมูลค่าของลูกหนี้ชาวไร่ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาชำระเงินมากกว่า 2 ปี หักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเปรียบเทียบจากราคาตลาดกับมูลค่าตามบัญชี และมีการประเมินราคาใหม่ในแต่ละปี นอกจากนี้ผู้บริหารยังพิจารณามูลค่าลูกหนี้ชาวไร่ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาในรายชื่อหนี้ที่มีมูลค่าสูงเป็นรายบุคคล โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในการชำระเงินในอดีต โอกาสที่จะได้รับชำระเงิน และปรับปรุงคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสมต่อไป

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าของคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาความเหมาะสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ ดังนี้

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมและหลักเกณฑ์ในการประมาณการคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ชาวไร่ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประมาณการคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลการรับชำระเงินจากลูกหนี้ชาวไร่ในอดีต รวมถึงโอกาสที่จะได้รับชำระในอนาคต และพิจารณาเหตุผลของผู้บริหารที่ใช้ในการบันทึกเพิ่มเติมหรือไม่บันทึกคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดที่พิจารณาเป็นรายบุคคล และ
- ทดสอบมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ละชนิดโดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยราคาตลาด

จากวิธีการทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการคำเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ มีความสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตและมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการทำงาน ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ในวาระ รวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่ก็ถูกหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	229,068,711	85,346,019	18,193,199	4,491,384
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8, 30	255,555,054	214,995,565	313,054,963	33,746,237
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ	9, 30	868,428,756	990,066,535	-	10,300,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	1,060,772,238	581,629,513	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30	-	-	120,000,000	95,000,000
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15, 30	224,921,212	175,765,724	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	16,752,433	48,245,082	5,001,824	7,958,509
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,655,498,404	2,096,048,438	456,249,986	151,496,130
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	14	2,136,915	1,995,734	729,140	587,959
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	1,227,127,544	-	1,194,706,818	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,445,476,600	1,445,476,600
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	30	-	-	2,259,654,765	2,652,863,752
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ	15, 30	308,242,107	203,031,477	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	4,810,700,305	4,684,626,966	23,154,842	15,634,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	26,231,454	27,750,587	11,046,137	10,491,058
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	18	194,433,310	195,806,889	20,008,746	10,667,628
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,368,062	17,596,449	499,811	156,900
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,577,239,697	5,130,808,102	4,955,276,859	4,135,877,898
รวมสินทรัพย์		9,232,738,101	7,226,856,540	5,411,526,845	4,287,374,028

กรรมการ _____

วันที่ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19, 30	716,121,941	602,354,572	44,705,951	11,752,547
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆ	20	1,136,304,878	1,710,253,155	90,688,878	1,003,953,155
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	450,385,877	508,671,328	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20, 30	172,589,789	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20, 30	-	-	198,000,000	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	10,872,088	10,105,057	1,611,748	251,802
หุ้นกู้	20	-	850,000,000	-	850,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	-	422,159,900	-	-
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	7,721,815	9,343,087	2,399,177	3,423,149
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		30,889,265	4,239,336	-	354,339
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	24,530,790	15,750,240	6,429,546	8,340,440
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,549,416,443	4,132,876,675	343,835,300	1,878,075,432
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุทธิ	20	805,266,914	961,041,026	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม - สุทธิ	20, 30	3,356,799,640	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - สุทธิ	20, 30	-	-	2,548,119,162	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	20	14,433,900	15,630,342	5,350,331	777,980
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	18	-	443,997	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	22	34,285,227	23,237,045	11,996,787	7,930,227
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	856,000	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,210,785,681	1,001,208,410	2,565,466,280	8,708,207
รวมหนี้สิน		6,760,202,124	5,134,085,085	2,909,301,580	1,886,783,639

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 676,750,000 หุ้น				
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	812,099,845	676,750,000	812,099,845	676,750,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น				
มูลค่าชำระแล้วเต็มจำนวนหุ้นละ 1 บาท				
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 676,750,000 หุ้น				
มูลค่าชำระแล้วเต็มจำนวนหุ้นละ 1 บาท)	812,099,845	676,750,000	812,099,845	676,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	954,665,813	954,665,813	954,665,813	954,665,813
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
- สรรองตามกฎหมาย	25	51,760,392	39,680,867	51,760,392
ยังไม่ได้จัดสรร		652,547,941	420,828,757	683,571,019
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		128,196	15,251	128,196
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	2,471,202,187	2,091,940,688	2,502,225,265	2,400,590,389
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,333,790	830,767	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,472,535,977	2,092,771,455	2,502,225,265	2,400,590,389
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,232,738,101	7,226,856,540	5,411,526,845	4,287,374,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,740,443,011	4,579,212,363	-	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,428,224,954)	(3,818,638,471)	-	-
กำไรขั้นต้น	1,312,218,057	760,573,892	-	-
รายได้อื่น	26	151,720,484	508,961,801	259,198,662
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน				
เงินตราต่างประเทศ	3,591,619	11,093,070	9,759	(969)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(193,671,029)	(170,626,771)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(411,053,917)	(376,955,843)	(148,045,752)	(128,547,444)
ต้นทุนทางการเงิน	(283,777,311)	(176,701,185)	(125,472,233)	(76,918,283)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	32,420,725	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	28	611,448,628	142,608,352	235,453,575
ภาษีเงินได้	28	(86,034,878)	(29,287,465)	6,137,934
กำไรสำหรับปี		525,413,750	113,320,887	241,591,509
				42,424,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสำหรับปี (ต่อ)	525,413,750	113,320,887	241,591,509	42,424,617
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการระงับผลประโยชน์พนักงาน	22	(10,909,588)	1,897,886	(4,019,683)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของการระงับผลประโยชน์พนักงาน		2,181,918	(158,780)	803,937
		(8,727,670)	1,739,106	(3,215,746)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย		141,181	34,428	141,181
โอนการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		-	408,912	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย		(28,236)	(19,177)	(28,236)
		112,945	424,163	112,945
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(8,614,725)	2,163,269	(3,102,801)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		516,799,025	115,484,156	238,488,708
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		524,725,886	113,082,955	241,591,509
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		687,864	237,932	-
		525,413,750	113,320,887	241,591,509
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		516,115,331	115,245,190	238,488,708
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		683,694	238,966	-
		516,799,025	115,484,156	238,488,708
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	29	0.65	0.14	0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม								รวม
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
					เงินลงทุนเพื่อขาย				
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	676,750,000	954,665,813	39,680,867	420,828,757	15,251	2,091,940,688	830,767	2,092,771,455	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2560									
หุ้นปันผล	23, 24	135,349,845	-	(135,349,845)	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(136,853,832)	-	(136,853,832)	(180,671)	(137,034,503)	
สำรองตามกฎหมาย	25	-	12,079,525	(12,079,525)	-	-	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	516,002,386	112,945	516,115,331	683,694	516,799,025	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	812,099,845	954,665,813	51,760,392	652,547,941	128,196	2,471,202,187	1,333,790	2,472,535,977	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	676,750,000	954,665,813	25,669,147	468,904,450	(408,912)	2,125,580,498	591,801	2,126,172,299	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2559									
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	(148,885,000)	-	(148,885,000)	-	(148,885,000)	
สำรองตามกฎหมาย	25	-	14,011,720	(14,011,720)	-	-	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	114,821,027	424,163	115,245,190	238,966	115,484,156	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	676,750,000	954,665,813	39,680,867	420,828,757	15,251	2,091,940,688	830,767	2,092,771,455	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น	
				สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของผู้ถือหุ้น	
						การปรับมูลค่ายุติธรรม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560		676,750,000	954,665,813	39,680,867	729,478,458	15,251	2,400,590,389
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2560							
หุ้นปันผล	23, 24	135,349,845	-	-	(135,349,845)	-	-
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	(136,853,832)	-	(136,853,832)
สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	12,079,525	(12,079,525)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	238,375,763	112,945	238,488,708
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		<u>812,099,845</u>	<u>954,665,813</u>	<u>51,760,392</u>	<u>683,571,019</u>	<u>128,196</u>	<u>2,502,225,265</u>
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		676,750,000	954,665,813	25,669,147	849,252,872	(408,912)	2,505,928,920
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2559							
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	(148,885,000)	-	(148,885,000)
สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	14,011,720	(14,011,720)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	43,122,306	424,163	43,546,469
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		<u>676,750,000</u>	<u>954,665,813</u>	<u>39,680,867</u>	<u>729,478,458</u>	<u>15,251</u>	<u>2,400,590,389</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษีเงินได้	611,448,628	142,608,352	235,453,575	53,731,966	
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้					
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน					
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16, 17, 27	259,098,486	217,863,287	2,506,464	1,813,345
- ดอกเบี่ยรับ	26	(100,750,755)	(47,224,855)	(165,197,408)	(179,199,606)
- เงินปันผลรับ	26	(153,510)	(153,510)	(230,507,419)	-
- ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	8, 9	5,385,453	14,042,099	3,622,216	(1,666,096)
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	10	(340,662)	4,349,522	-	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	-	33,885,040	-	-
- ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		779,452	2,992,907	590	-
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		25,889,472	595,399	5,274	525,988
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน		-	351,256	-	351,256
- ต้นทุนทางการเงิน		283,777,311	176,701,185	125,472,233	76,918,283
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	(32,420,725)	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	22	3,795,319	4,086,703	1,302,744	1,351,782
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์					
และหนี้สินดำเนินงาน		1,056,508,469	550,097,385	(27,341,731)	(46,173,082)
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(37,150,968)	(8,731,562)	(47,474,300)	119,697,594
- ลูกหนี้ชาวไร่		112,843,805	(287,311,198)	6,677,784	2,266,096
- สินค้าคงเหลือ		(478,802,063)	129,227,862	-	-
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		31,492,649	460,399	2,956,685	1,516,391
- ลูกหนี้อื่น - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย		-	155,848,895	-	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,228,387	(11,302,856)	(342,911)	(156,900)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		67,965,640	87,514,710	(1,615,779)	(133,705,737)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,780,550	(11,157,811)	(1,910,894)	2,212,630
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	22	(5,277,997)	(2,401,975)	(2,279,839)	(1,309,150)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(856,000)	856,000	-	-
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน					
- จ่ายภาษีเงินได้		(56,301,683)	(31,486,940)	(2,781,823)	(17,217,382)
- จ่ายดอกเบี้ย		(238,117,150)	(174,124,370)	(91,044,618)	(76,663,831)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน					
		470,313,639	397,488,539	(165,157,426)	(149,533,371)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	100,750,755	47,224,855	163,870,401	182,737,807
เงินปันผลรับ	26 153,510	153,510	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12 (1,194,706,818)	-	(1,194,706,818)	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13 -	-	-	(164,999,000)
เงินสลับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	2,345,008,987	1,208,604,776
เงินสลับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	15 128,034,322	96,149,412	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	(1,976,800,000)	(564,899,898)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	15 (282,400,440)	(268,348,233)	-	-
เงินสลับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,916,355	1,901,682	468	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(399,252,127)	(655,094,452)	(4,084,572)	(15,668,334)
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,444,007)	(20,233,007)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(1,647,948,450)	(798,246,233)	(666,711,534)	645,775,351
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20 (573,948,277)	235,068,567	(913,264,277)	(354,262,833)
เงินสลับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ	20 289,000,000	502,238,640	-	-
เงินสลับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	20 3,539,747,642	-	-	-
เงินสลับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	20 -	-	2,746,119,162	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ	20 (925,219,463)	(304,857,542)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	20 (10,358,213)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้	20 (850,000,000)	-	(850,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(10,971,251)	(11,385,410)	(571,846)	(201,426)
จ่ายเงินปันผล	24 (136,892,935)	(148,885,000)	(136,712,264)	(148,885,000)
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,321,357,503	272,179,255	845,570,775	(503,349,259)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	143,722,692	(128,578,439)	13,701,815	(7,107,279)
คงเหลือต้นปี	85,346,019	213,924,458	4,491,384	11,598,663
คงเหลือปลายปี	229,068,711	85,346,019	18,193,199	4,491,384
รายการที่ไม่กระทบเงินสด				
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10,541,840	12,484,227	6,504,143	1,231,209
หุ้นปันผล	23, 24 135,349,845	-	135,349,845	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้

สำนักงานใหญ่: ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

สำนักงานสาขา: ตั้งอยู่เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกรบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
- 2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร
- 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
- 4) ธุรกิจอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติรวมทั้งกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมกิจการงาน

- ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการยังไม่ได้นำมาตราฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้น ในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

(1) บริษัทย่อย (ต่อ)

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือและกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มกิจการและผลกระทบทางการเงินจากการซื้อและการจำหน่ายบริษัทย่อยได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 13

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการสำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

(3) การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่ กลุ่มกิจการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ลูกหนี้ชาวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ ประวัติการชำระหนี้ หลักประกัน และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย โดยกลุ่มกิจการจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้) ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าซื้อมาเพื่อขาย สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุโรงงานคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ส้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพตามความเป็น

2.8 เงินลงทุนอื่น

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 2. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน และทบทวนการจัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ

(1) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

(2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อต่ำสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของการวัดมูลค่าเมื่อสิ้นสุด

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุนอื่น (ต่อ)

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะมีการตัดรายการขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของชิ้นส่วนนั้น สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้ ประเมินการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 - 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 30 ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร	2 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในบัญชีผลกำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะมาบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี

2.10.2 สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจิตใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา การระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าค่านางานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.14 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (สุทธิจากต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.14.1 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย

- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้กู้ต้องรับภาระ
- จำนวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดไว้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความคิดเห็น และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดไว้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

สำหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย

สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการและค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ยกเว้นเรื่องผลประโยชน์พนักงาน) เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ก่อนเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับคืนประมาณการหนี้สินที่เป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีที่มิภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.18 การรับรู้รายได้

การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ที่จะได้รับจากการขายสินค้าและที่ให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ โดยเป็นจำนวนเงินที่สุทธิจากเงินคืนและส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสำหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

2.19 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังเจ้าของของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงาน ได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กลุ่มกิจการนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน (ดูรายละเอียดในหมายเหตุฯ ข้อ 6)

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 บัญชีความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่าสุทธิรวมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการ จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต กลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้เงินทุนด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าทำรายการ กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการสามารถระดมทุน โดยการกู้ยืมระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกลุ่มกิจการมีนโยบายจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดำรงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการตั้งเป้าหมายจะดำรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุน โดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดเข้าออกเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและกำกับดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ

1 การจัดสรรช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลออกเป็นระบบโควตา ดังนี้

1.1 โควตา ก. สำหรับน้ำตาลทรายผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ

1.2 โควตา ข. สำหรับน้ำตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดให้โรงงานผลิตและส่งออกให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) จำหน่าย เพื่อนำมาใช้กำหนดราคามาตรฐานของน้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกในการคำนวณรายได้ของระบบ

1.3 โควตา ค. สำหรับน้ำตาลที่โรงงานผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศหรือเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย (ต่อ)

- 2 การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้สุทธิของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 70 ซึ่งคือราคาอ้อย และโรงงานจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนการผลิต

รายได้สุทธิของระบบอ้อยและน้ำตาลทรายคำนวณจากรายได้จากกรจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ (โควตา ก.) และรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายต่างประเทศ (โควตา ข. และโควตา ค. ซึ่งจะใช้ราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทราย โควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 บาท. ขายได้จริงเป็นฐานในการคำนวณรายได้จากการขายน้ำตาลต่างประเทศ) หักด้วยค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยในปัจจุบันสัดส่วนน้ำตาลส่งออกเทียบกับน้ำตาลขายภายในประเทศประมาณ 70:30

ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ ตามแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุฯ ข้อ 34)

3.3 การบัญชีสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้เมื่อครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกำหนดอัตราที่จะใช้รับสินทรัพย์หรืออัตราที่จะจ่ายหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่จะได้รับจากสินทรัพย์หรือที่ต้องจ่ายชำระหนี้สินจะนำไปหักกลับกับมูลค่าของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมจะนำมาหักกลับกันในการนำเสนอรายงานทางการเงิน โดยแสดงอยู่ในต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน ส่วนรายการกำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะนำมาหักกลับกันในการนำเสนอรายงานทางการเงิน โดยแสดงอยู่ในรายได้อื่น – สุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ทั่วไป

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง หลักประกัน และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้)

4.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน โดยการขายหรือเลิกใช้ และกลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

4.3 ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของการประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย และอัตราการลาออก การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะมีผลต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้กำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ในการกำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว กลุ่มกิจการใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

รายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญอื่นๆ เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุฯ ข้อ 22

4.4 ประเมินการราคาวัตถุดิบ

กลุ่มกิจการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้อในการบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหน้าที่อ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลผลิต

ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ ตามแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุฯ ข้อ 34)

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานที่รายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งถูกสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานคือคณะกรรมการที่บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงานมีดังนี้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
- ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
- ธุรกิจอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานใช้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดำเนินงาน

นโยบายการบัญชีสำหรับส่วนงานดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54.39 ของกลุ่มกิจการเป็นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการอยู่ในประเทศไทย

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากรายการขายกับลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ จึงมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล		ธุรกิจจำหน่าย วัสดุการเกษตร		ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า		ธุรกิจอื่นๆ		รวม		รายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริการ														
- ในประเทศ	1,728	1,538	740	628	815	529	238	150	3,521	2,845	(903)	(549)	2,618	2,296
- ต่างประเทศ	3,122	2,283	-	-	-	-	-	-	3,122	2,283	-	-	3,122	2,283
รวม	4,850	3,821	740	628	815	529	238	150	6,643	5,128	(903)	(549)	5,740	4,579
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	788	420	99	83	230	154	43	16	1,160	673	152	87	1,312	760
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร													(449)	(441)
ต้นทุนทางการเงิน													(284)	(177)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม													32	-
ภาษีเงินได้													(86)	(29)
กำไรสำหรับปี													525	113
ณ วันที่ 31 ธันวาคม														
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	933	508	126	73	9	5	-	-	1,068	586	(7)	(4)	1,061	582
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,933	2,828	109	111	1,713	1,746	71	16	4,826	4,701	(15)	(16)	4,811	4,685
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	2,032	1,843	622	588	5,025	424	5,390	4,278	13,069	7,133	(9,708)	(5,173)	3,361	1,960
สินทรัพย์รวม	5,898	5,179	857	772	6,747	2,175	5,461	4,294	18,963	12,420	(9,730)	(5,193)	9,233	7,227

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	410,000	410,000	80,000	80,000
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	228,658,711	84,936,019	18,113,199	4,411,384
	<u>229,068,711</u>	<u>85,346,019</u>	<u>18,193,199</u>	<u>4,491,384</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักร้อยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี)

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	48,648,870	46,475,415	-	-
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	2,027,649	1,394,207	-	-
ค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	73,710	13,757,766	-	-
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	19,738,447	10,222,565	8,250,423	8,250,423
	70,488,676	71,849,953	8,250,423	8,250,423
<u>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</u>	<u>(19,738,455)</u>	<u>(23,146,976)</u>	<u>(8,250,423)</u>	<u>(8,250,423)</u>
	<u>50,750,221</u>	<u>48,702,977</u>	-	-
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	27,099,100	12,111,434	-	-
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	589,807	-	-
ค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	-	32,808	-	-
	27,099,100	12,734,049	-	-
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
รายได้ค้างรับ - กิจการอื่น	52,293,627	36,126,351	-	-
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	659,402	3,456,974	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	9,718,235	1,791,159	48,030	179,698
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	54,771,588	6,333,872
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	27,112,336	25,785,329
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	115,034,469	112,184,055	615,590	1,447,338
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	230,507,419	-
	<u>177,705,733</u>	<u>153,558,539</u>	<u>313,054,963</u>	<u>33,746,237</u>
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ</u>	<u>255,555,054</u>	<u>214,995,565</u>	<u>313,054,963</u>	<u>33,746,237</u>

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9 ลูกหนี้ข้าวไร่ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้ข้าวไร่	957,079,608	1,069,923,413	77,557,589	84,235,373
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(88,650,852)	(79,856,878)	(77,557,589)	(73,935,373)
	868,428,756	990,066,535	-	10,300,000

ลูกหนี้ข้าวไร่ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562	132,166,504	-	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561	650,331,390	330,475,436	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560	54,461,147	585,507,302	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559	21,059,584	39,866,684	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558	16,874,739	24,292,941	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2556/2557	2,744,812	3,330,282	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556	917,993	1,221,331	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2554/2555	965,850	994,064	-	-
ฤดูกาลผลิตก่อนปี 2554/2555	77,557,589	84,235,373	77,557,589	84,235,373
	957,079,608	1,069,923,413	77,557,589	84,235,373
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(88,650,852)	(79,856,878)	(77,557,589)	(73,935,373)
	868,428,756	990,066,535	-	10,300,000

ลูกหนี้ข้าวไร่ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562	474,138	-	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561	727,902	109,815	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560	-	1,966,692	-	-
	1,202,040	2,076,507	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	32,673,276	22,560,685	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	901,766,586	471,554,404	-	-
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	84,049,651	38,475,748	-	-
สินค้านำระหว่างผลิต	8,197,714	8,832,622	-	-
วัสดุโรงงาน	39,849,552	46,311,257	-	-
	1,066,536,779	587,734,716	-	-
<u>หัก</u> ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าเก่าและเสื่อมคุณภาพ				
- วัตถุดิบ	(732,420)	(823,450)	-	-
- สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	(1,351,181)	(1,445,260)	-	-
- สินค้านำระหว่างผลิต	(3,325,016)	(3,480,569)	-	-
- วัสดุโรงงาน	(355,924)	(355,924)	-	-
	(5,764,541)	(6,105,203)	-	-
	1,060,772,238	581,629,513	-	-

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจำนวน 4,120.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 3,519.55 ล้านบาท)

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้กรมสรรพากร	9,269,886	5,018,992	-	-
ภาษีซื้อขอคืน	-	32,798,062	4,007,324	7,772,496
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	7,442,547	5,515,473	16,648	40,679
อื่นๆ	40,000	4,912,555	977,852	145,334
	16,752,433	48,245,082	5,001,824	7,958,509

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
บริษัทร่วม	1,227,127,544	1,194,706,818
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,227,127,544	1,194,706,818

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

	งบการเงินรวม
	พ.ศ. 2560
	บาท
บริษัทร่วม	32,420,725
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	32,420,725

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชื่อกิจการ	สถานที่ประกอบ ธุรกิจ/ประเทศที่ จดทะเบียนจัดตั้ง	สัดส่วนของ ส่วนได้เสียทางตรง (ร้อยละ)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	วิธีการวัดมูลค่า
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	ประเทศไทย	33.05	บริษัทร่วม	วิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยสรุป

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
	พ.ศ. 2560
	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,849,283
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	118,406,239
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	126,255,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,586,000,000
หนี้สินหมุนเวียน	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,884,181
หนี้สินหมุนเวียนรวม	2,884,181
สินทรัพย์สุทธิ	3,709,371,341

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยสรุป

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
	พ.ศ. 2560
	บาท
รายได้ดอกเบี้ย	114,410,069
รายได้รวม	114,410,069
ค่าใช้จ่ายรวม	(10,864,363)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	825,635
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	104,371,341

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

การกระทบบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
	พ.ศ. 2560
	บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	-
การซื้อเงินลงทุน	3,605,000,000
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	104,371,341
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	3,709,371,341
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ 33.05)	1,223,873,226
ผลต่างของราคาซื้อหน่วยลงทุน	3,254,318
มูลค่าตามบัญชี	1,227,127,544

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	
	บาท	
ราคาตามบัญชีต้นปี		-
ลงทุนในบริษัทร่วม		1,194,706,819
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม		32,420,725
ราคาตามบัญชีปลายปี		1,227,127,544

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 115,672,228 หน่วย ที่ราคาระหว่าง 10.30 - 10.70 บาท ต่อหน่วย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,194,706,818.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.05 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ที่มีการเสนอขายต่อสาธารณะ

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	1,445,476,600	1,280,477,600
ลงทุนเพิ่มขึ้น	-	164,999,000
ราคาตามบัญชีปลายปี	1,445,476,600	1,445,476,600

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด	1,050	1,050	99.90	99.90	1,049	1,049	189	-
บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด	71	71	99.99	99.99	70	70	-	-
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัทย่อย	136	136	99.99	99.99	136	136	31	-
- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด	170	170	99.99	99.99	-	-	-	-
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด	160	160	99.99	99.99	160	160	-	-
บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด	5	5	99.99	99.99	5	5	-	-
บริษัท ปุ๋ยตราบุญแฉะ จำกัด	15	15	99.99	99.99	15	15	10	-
บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด	10	10	99.99	99.99	10	10	-	-
รวม เงินลงทุนในบริษัทย่อย					1,445	1,445	230	-

14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน	585,784	566,720	585,784	566,720
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	141,181	19,064	141,181	19,064
	726,965	585,784	726,965	585,784
เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุน	1,409,950	1,409,950	2,175	2,175
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	2,136,915	1,995,734	729,140	587,959

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	เงินลงทุน ทั่วไป	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	รวม
	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,409,950	585,784	1,995,734
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	141,181	141,181
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,409,950	726,965	2,136,915

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุน ทั่วไป	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	รวม
	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	2,175	585,784	587,959
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	141,181	141,181
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	2,175	726,965	729,140

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

15 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224,921,212	175,765,724	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	308,242,107	203,031,477	-	-
	533,163,319	378,797,201	-	-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	378,797,201	206,598,380	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	282,400,440	268,348,233	-	-
รับคืนเงินกู้ยืม	(128,034,322)	(96,149,412)	-	-
ยอดคงเหลือ	533,163,319	378,797,201	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.02 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	490,395	999,860	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร และอุปกรณ์ บาท	เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559								
ราคาทุน	153,045,203	848,602,372	2,325,607,950	67,971,654	109,416,472	115,963,679	1,162,353,383	4,782,960,713
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,631,105)	(77,119,033)	(329,854,399)	(23,387,436)	(31,751,549)	(53,627,887)	-	(518,371,409)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	150,414,098	771,483,339	1,995,753,551	44,584,218	77,664,923	62,335,792	1,162,353,383	4,264,589,304
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	150,414,098	771,483,339	1,995,753,551	44,584,218	77,664,923	62,335,792	1,162,353,383	4,264,589,304
ซื้อสินทรัพย์	40,279,689	2,098,565	46,390,762	6,384,335	13,506,145	12,873,173	554,933,226	676,465,895
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	48,342,462	219,007,846	1,331,533,154	14,845,761	15,276,331	-	(1,629,005,554)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(1,175,717)	-	(969,674)	-	-	(4,700,615)	-	(6,846,006)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(46,330)	(23,081)	(525,989)	-	(595,400)
ขาดทุนจากด้อยค่า	-	-	(33,202,236)	-	-	-	(682,804)	(33,885,040)
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	(883,876)	(8,306,256)	61,313,616	(3,095,402)	(48,724,931)	-	-	303,151
ค่าเสื่อมราคา	(3,086,159)	(36,048,231)	(140,732,006)	(13,584,424)	(12,398,829)	(9,555,289)	-	(215,404,938)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	233,890,497	948,235,263	3,260,087,167	49,088,158	45,300,558	60,427,072	87,598,251	4,684,626,966
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559								
ราคาทุน	240,491,636	1,058,908,805	3,773,270,451	85,236,934	81,085,501	115,335,010	88,281,055	5,442,609,392
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(33,202,236)	-	-	-	(682,804)	(33,885,040)
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,601,139)	(110,673,542)	(479,981,048)	(36,148,776)	(35,784,943)	(54,907,938)	-	(724,097,386)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	233,890,497	948,235,263	3,260,087,167	49,088,158	45,300,558	60,427,072	87,598,251	4,684,626,966

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร และอุปกรณ์ บาท	เครื่องมือ อุปกรณ์และ การเกษตร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	233,890,497	948,235,263	3,260,087,167	49,088,158	45,300,558	60,427,072	87,598,251	4,684,626,966
ซื้อสินทรัพย์	67,363,323	2,339,924	23,798,692	14,223,311	11,476,255	15,745,910	283,311,251	418,258,666
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	2,167,023	59,498,240	183,262,125	1,548,960	3,485,586	-	(249,961,934)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(2,198,793)	-	(1,057)	(1,430,537)	-	(3,630,387)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(3,331,527)	(20,092,049)	(1,894,643)	(571,255)	-	(6,536,305)	(32,425,779)
ค่าเสื่อมราคา	(4,215,669)	(41,569,154)	(169,974,926)	(16,931,379)	(13,695,592)	(9,742,441)	-	(256,129,161)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	299,205,174	965,172,746	3,274,882,216	46,034,407	45,994,495	65,000,004	114,411,263	4,810,700,305
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560								
ราคาทุน	310,021,982	1,115,814,228	3,913,241,230	89,453,964	89,921,191	127,481,920	115,094,067	5,761,028,582
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	-	-	(682,804)	(682,804)
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(10,816,808)	(150,641,482)	(638,359,014)	(43,419,557)	(43,926,696)	(62,481,916)	-	(949,645,473)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	299,205,174	965,172,746	3,274,882,216	46,034,407	45,994,495	65,000,004	114,411,263	4,810,700,305

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 48.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 57.78 ล้านบาท) รวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 51.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 35.95 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 1,812.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ล้านบาท) ได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 20)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต้นทุนการกู้ยืมจำนวน 3.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 20.24 ล้านบาท) เกิดจากเงินกู้ยืม และได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.15 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 5.78 - 5.90)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน	14,737,764	2,525,978	28,110,913	-	45,374,655
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,090,185)	(1,049,333)	(24,670,286)	-	(33,809,804)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	6,647,579	1,476,645	3,440,627	-	11,564,851
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	6,647,579	1,476,645	3,440,627	-	11,564,851
ซื้อสินทรัพย์	-	4,175,153	2,132,224	69,840	6,377,217
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(525,989)	-	(525,989)
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	-	(56,814)	-	-	(56,814)
ค่าเสื่อมราคา	(262,245)	(658,908)	(804,111)	-	(1,725,264)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	6,385,334	4,936,076	4,242,751	69,840	15,634,001
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน	14,737,764	6,000,671	24,534,077	69,840	45,342,352
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,352,430)	(1,064,595)	(20,291,326)	-	(29,708,351)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	6,385,334	4,936,076	4,242,751	69,840	15,634,001

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	6,385,334	4,936,076	4,242,751	69,840	15,634,001
ซื้อสินทรัพย์	-	1,136,043	8,375,727	40,734	9,552,504
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	69,840	-	-	(69,840)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(1,057)	-	-	(1,057)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(5,274)	-	-	(5,274)
ค่าเสื่อมราคา	(269,053)	(712,492)	(1,043,787)	-	(2,025,332)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	6,186,121	5,353,296	11,574,691	40,734	23,154,842
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาทุน	14,807,604	7,105,788	32,909,804	40,734	54,863,930
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,621,483)	(1,752,492)	(21,335,113)	-	(31,709,088)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	6,186,121	5,353,296	11,574,691	40,734	23,154,842

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 9.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1.48 ล้านบาท) รวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 15.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 12.83 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
- ต้นทุนขาย	231,492,881	192,647,937	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24,636,280	22,757,001	2,025,332	1,725,264
	<u>256,129,161</u>	<u>215,404,938</u>	<u>2,025,332</u>	<u>1,725,264</u>

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	สิทธิการใช้สินทรัพย์	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน	6,935,790	-	12,567,324	-	19,503,114
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,826,857)	-	(461,376)	-	(2,288,233)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>5,108,933</u>	<u>-</u>	<u>12,105,948</u>	<u>-</u>	<u>17,214,881</u>
สำหรับปีสิ้นสุด					
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,108,933	-	12,105,948	-	17,214,881
ซื้อสินทรัพย์	3,228,107	82,474	-	9,986,625	13,297,206
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	(303,151)	-	-	-	(303,151)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,821,694)	(6,999)	(629,656)	-	(2,458,349)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	<u>6,212,195</u>	<u>75,475</u>	<u>11,476,292</u>	<u>9,986,625</u>	<u>27,750,587</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาทุน	10,500,491	82,474	12,567,324	9,986,625	33,136,914
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,288,296)	(6,999)	(1,091,032)	-	(5,386,327)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>6,212,195</u>	<u>75,475</u>	<u>11,476,292</u>	<u>9,986,625</u>	<u>27,750,587</u>

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม				รวม บาท
	โปรแกรม	สิทธิบัตร	สิทธิการใช้ สินทรัพย์	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	
	คอมพิวเตอรื บาท	บาท	บาท	บาท	
สำหรับปีสิ้นสุด					
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	6,212,195	75,475	11,476,292	9,986,625	27,750,587
ซื้อสินทรัพย์	1,140,881	-	-	309,311	1,450,192
ค่าตัดจำหน่าย	(2,333,148)	(8,241)	(627,936)	-	(2,969,325)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	<u>5,019,928</u>	<u>67,234</u>	<u>10,848,356</u>	<u>10,295,936</u>	<u>26,231,454</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาทุน	11,641,372	82,474	12,567,324	10,295,936	34,587,106
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(6,621,444)	(15,240)	(1,718,968)	-	(8,355,652)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>5,019,928</u>	<u>67,234</u>	<u>10,848,356</u>	<u>10,295,936</u>	<u>26,231,454</u>

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม	สินทรัพย์	รวม
	คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	
บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559			
ราคาทุน	-	-	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	-	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	-	-
ซื้อสินทรัพย์	535,700	9,986,625	10,522,325
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	56,814	-	56,814
ค่าตัดจำหน่าย	(88,081)	-	(88,081)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	504,433	9,986,625	10,491,058
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559			
ราคาทุน	1,236,160	9,986,625	11,222,785
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(731,727)	-	(731,727)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	504,433	9,986,625	10,491,058
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	504,433	9,986,625	10,491,058
ซื้อสินทรัพย์	726,900	309,311	1,036,211
ค่าตัดจำหน่าย	(481,132)	-	(481,132)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	750,201	10,295,936	11,046,137
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560			
ราคาทุน	1,963,060	10,295,936	12,258,996
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,212,859)	-	(1,212,859)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	750,201	10,295,936	11,046,137

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์				
เกินกว่า 12 เดือน	194,465,359	195,366,705	20,040,795	10,671,441
	194,465,359	195,366,705	20,040,795	10,671,441
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ				
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า				
12 เดือน	(32,049)	(3,813)	(32,049)	(3,813)
	(32,049)	(3,813)	(32,049)	(3,813)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	194,433,310	195,362,892	20,008,746	10,667,628

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	195,362,892	201,943,621	10,667,628	11,115,609
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(3,083,264)	(6,197,339)	8,565,417	(312,428)
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,153,682	(383,390)	775,701	(135,553)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	194,433,310	195,362,892	20,008,746	10,667,628

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม								รวม
	ภาระผูกพัน	ค่าเผื่อ	ค่าเผื่อ	ค่าเผื่อ	ผลขาดทุน	การด้อยค่า	สินทรัพย์		
	ผลประโยชน์พนักงาน	หนี้สงสัยจะสูญ	การลดมูลค่าสินค้างเหลือ	สะสมทางภาษี	ของสินทรัพย์	ไม่มีตัวตน			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ									
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	162,132,172	6,136,449	11,712,698	1,221,041	2,935,451	9,457	6,777,008	4,442,429	195,366,705
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(1,992,367)	83,041	9,965,164	(68,133)	(2,935,451)	-	(6,640,447)	(1,495,071)	(3,083,264)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	2,181,918	-	-	-	-	-	-	2,181,918
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	160,139,805	8,401,408	21,677,862	1,152,908	-	9,457	136,561	2,947,358	194,465,359
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	175,891,385	6,335,930	9,560,191	351,136	3,403,586	479,257	-	5,937,500	201,958,985
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(13,759,213)	180,096	2,152,507	869,905	(468,135)	(469,800)	6,777,008	(1,495,071)	(6,212,703)
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(379,577)	-	-	-	-	-	-	(379,577)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	162,132,172	6,136,449	11,712,698	1,221,041	2,935,451	9,457	6,777,008	4,442,429	195,366,705

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่จะยกไปปรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแนวจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม
	การปรับมูลค่ายุติธรรม
	เงินลงทุนเพื่อขาย
	บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	3,813
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	28,236
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	<u>32,049</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	15,364
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(30,728)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	19,177
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	<u>3,813</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ภาระผูกพัน		
	ผลประโยชน์	ค่าเพื่อหนี้สงสัย	
	พนักงาน	จะสูญเสีย	รวม
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	2,138,935	8,532,506	10,671,441
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(63,679)	8,629,096	8,565,417
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	803,937	-	803,937
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	<u>2,879,193</u>	<u>17,161,602</u>	<u>20,040,795</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	2,223,165	8,907,808	11,130,973
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	47,510	(375,302)	(327,792)
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(131,740)	-	(131,740)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	<u>2,138,935</u>	<u>8,532,506</u>	<u>10,671,441</u>

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ การปรับมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนเพื่อขาย บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	3,813
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	28,236
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	32,049
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	15,364
ลดในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(30,728)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	19,177
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	3,813

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560 บาท	พ.ศ. 2559 บาท	พ.ศ. 2560 บาท	พ.ศ. 2559 บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	331,795,937	190,360,481	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	479,703	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	105,425,640	190,880,183	3,405,340	3,122,386
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	310,282	8,030,865	244,406	2,457,709
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ - กิจการอื่น	148,201,218	186,672,219	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่น	4,356,140	8,052,916	-	5,376,370
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้อง	49,356,937	-	39,803,985	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น	72,606,499	12,443,873	1,252,220	796,082
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,069,288	5,434,332	-	-
	716,121,941	602,354,572	44,705,951	11,752,547

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,131,740,878	1,710,253,155	89,940,678	1,003,953,155
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ	4,564,000	-	748,000	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- สถาบันการเงิน	448,001,141	506,335,246	-	-
- บริษัทร่วม	172,589,789	-	-	-
- บริษัทย่อย	-	-	198,000,000	-
- อื่นๆ	2,384,736	2,336,082	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	10,872,088	10,105,057	1,611,748	251,802
หุ้นกู้	-	850,000,000	-	850,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	422,159,900	-	-
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม	1,770,152,632	3,501,189,440	290,300,626	1,854,204,957
ส่วนของไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	797,799,091	951,188,467	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม - สุทธิ	3,356,799,640	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	2,548,119,162	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ - สุทธิ	7,467,823	9,852,559	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	14,433,900	15,630,342	5,350,331	777,980
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม	4,176,500,454	976,671,368	2,553,469,493	777,980
รวมเงินกู้ยืม	5,946,653,086	4,477,860,808	2,843,770,119	1,854,982,937

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ำประกัน โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 1,812.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 16)

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เคยเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้เรื่องการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน เนื่องจากบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้เรื่องการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินจำนวน 1,131.74 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวน 89.94 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : จำนวน 1,710.25 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวน 1,003.95 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่ง และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ”) และสัญญาตกลงดำเนินการกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ (กองทุนรวมฯ) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 และได้โอนสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578

ตามเงื่อนไขในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ กำหนดให้มีการชำระคืนเงินภายใน 2 เดือน นับแต่เดือนที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า และเมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญาหากมีจำนวนที่ค้างชำระแก่กองทุนรวมฯ ตามสัญญาอยู่ ให้ถือว่าภาระหนี้สินของกลุ่มกิจการบนส่วนที่ค้างอยู่ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยแห่งเดิม ด้วยวงเงินจำนวน 140.00 ล้านบาท โดยเงินกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย และกำหนดการชำระคืนเช่นเดียวกันกับเงินกู้ก้อนแรก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ด้วยวงเงินจำนวน 2,606.12 ล้านบาท เงินกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี ซึ่งบริษัท ได้มีการเบิกเงินกู้ดังกล่าววงแรกในวันเดียวกัน ทั้งนี้เงินกู้มีระยะเวลาชำระคืนภายใน 19 ปี โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมเงินจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 9.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 12.19 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2 ต่อปี) ทั้งนี้เงินกู้ยืมมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 4 ปี

หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการจ่ายชำระหุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน โดยชำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้และดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 609.30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการจ่ายชำระเงินหุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม โดยชำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้และดอกเบี้ยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 255.80 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	2,741,872,254	2,544,491,156	850,000,000	850,000,000
รับเงินกู้ยืมเพิ่ม	3,828,747,642	502,238,640	2,746,119,162	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(1,785,577,676)	(304,857,542)	(850,000,000)	-
ยอดคงเหลือ	4,785,042,220	2,741,872,254	2,746,119,162	850,000,000

ความเสียหายจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้				
- อัตราคงที่	275,260,109	1,262,188,640	2,746,119,162	850,000,000
- อัตราลอยตัว	4,509,782,111	1,479,683,614	-	-
รวม	4,785,042,220	2,741,872,254	2,746,119,162	850,000,000

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.27	3.18	2.95	3.18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4.75	5.02	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	6.55	-
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ	2.00	2.00	-	-
หุ้นกู้	-	4.69	-	4.69

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดใน 1 ปี	622,975,666	1,780,831,228	198,000,000	850,000,000
ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,687,705,744	932,095,890	712,000,000	-
ครบกำหนดหลังจาก 5 ปี	2,474,360,810	28,945,136	1,836,119,162	-
	4,785,042,220	2,741,872,254	2,746,119,162	850,000,000

วงเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,860.20 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวน 613.14 ล้านบาท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ	12,064,738	15,411,632	27,476,370	2,005,476	5,897,677	7,903,153
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอตัดบัญชี	(1,192,650)	(977,732)	(2,170,382)	(393,728)	(547,346)	(941,074)
	10,872,088	14,433,900	25,305,988	1,611,748	5,350,331	6,962,079

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ	11,314,708	16,560,341	27,875,049	273,580	808,200	1,081,780
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอตัดบัญชี	(1,209,651)	(929,999)	(2,139,650)	(21,778)	(30,220)	(51,998)
	10,105,057	15,630,342	25,735,399	251,802	777,980	1,029,782

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากระยะเวลาครบกำหนดที่สั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการ มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญา ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	8,157,202	-	-	-
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด	6,951,600	3,653,597	3,583,188	2,663,436
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7,412,518	10,543,173	2,846,358	5,677,004
อื่นๆ	2,009,470	1,553,470	-	-
	24,530,790	15,750,240	6,429,546	8,340,440

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน				
ส่วนของหมุนเวียน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,721,815	9,343,087	2,399,177	3,423,149
ส่วนของไม่หมุนเวียน				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	34,285,227	23,237,045	11,996,787	7,930,227
	<u>42,007,042</u>	<u>32,580,132</u>	<u>14,395,964</u>	<u>11,353,376</u>
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	<u>3,795,319</u>	<u>4,086,703</u>	<u>1,302,744</u>	<u>1,351,782</u>
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	<u>10,909,588</u>	<u>(1,897,886)</u>	<u>4,019,683</u>	<u>(658,706)</u>

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	32,580,132	32,793,290	11,353,376	11,969,450
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,572,024	2,640,985	877,123	829,582
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,223,295	1,445,718	425,621	522,200
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(5,277,997)	(2,401,975)	(2,279,839)	(1,309,150)
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	<u>10,909,588</u>	<u>(1,897,886)</u>	<u>4,019,683</u>	<u>(658,706)</u>
ยอดคงเหลือสิ้นปี	<u>42,007,042</u>	<u>32,580,132</u>	<u>14,395,964</u>	<u>11,353,376</u>

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.08	ร้อยละ 3.48	ร้อยละ 3.08	ร้อยละ 3.48
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 4.43	ร้อยละ 3.47	ร้อยละ 4.43	ร้อยละ 3.47
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 14	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 14

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.4	ลดลง ร้อยละ 4.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0	ลดลง ร้อยละ 4.3	ลดลง ร้อยละ 3.8
อัตราการหมุนเวียน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.6	ลดลง ร้อยละ 4.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.3	ลดลง ร้อยละ 4.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1	ลดลง ร้อยละ 4.3	ลดลง ร้อยละ 3.8
อัตราการหมุนเวียน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.5	ลดลง ร้อยละ 3.8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลัก ได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 17 ปี (พ.ศ. 2559 : 15 ปี)

กลุ่มกิจการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ :

	งบการเงินรวม			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1-5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2560	8.53	7.58	52.53	68.64
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2559	10.19	5.40	39.21	54.80
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1-5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2560	2.53	2.76	18.52	23.81
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2559	3.66	1.09	15.31	20.06

23 ทุนเรือนหุ้น

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ส่วนเกิน	
	สามัญ	สามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ
	หุ้น	หุ้น	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	676,750,000	676,750,000	676,750,000	954,665,813
การออกหุ้นจากหุ้นปันผล	135,349,845	135,349,845	135,349,845	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	812,099,845	812,099,845	812,099,845	954,665,813

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจำนวน 812,099,845 หุ้น (พ.ศ. 2559 : จำนวน 676,750,000 หุ้น) มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หุ้นที่ออกเป็นหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 812,099,845 หุ้น ซึ่งบริษัทได้รายงานจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจำนวน 135,349,845 หุ้น แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 676,750,000 บาท เป็น 812,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวน 135,350,000 บาท เพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผล

24 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 121,814,901.75 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 0.2222222222 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดังนี้

- จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0222222222 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 15,038,889 บาท และ
- จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่าการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24 เงินปันผลจ่าย (ต่อ)

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเงินปันผลจ่ายจริงเป็นจำนวนดังต่อไปนี้

- ก) จ่ายเป็นเงินสด รวมเป็นจำนวนเงิน 15,038,930 บาท และ
- ข) จ่ายเป็นหุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 135,349,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 676,750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 148,885,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

25 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	39,680,867	25,669,147	39,680,867	25,669,147
จัดสรรระหว่างปี	12,079,525	14,011,720	12,079,525	14,011,720
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	51,760,392	39,680,867	51,760,392	39,680,867

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

26 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	100,750,755	47,224,855	165,197,408	179,199,606
เงินปันผลรับ	153,510	153,510	230,507,419	-
รายได้บริการอื่น	-	-	112,300,000	79,000,000
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	3,587,440	353,630	178,920	353,630
รายได้เงินชดเชยจากลูกค้าเนื่องจาก การผิดสัญญาขายน้ำตาล	649,872	1,635,219	-	-
รายได้เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน	34,900,043	35,029,985	-	-
อื่นๆ	11,678,864	10,827,990	778,054	645,426
	151,720,484	95,225,189	508,961,801	259,198,662

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,315,467,479	2,749,293,645	1,952,597	1,942,733
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	259,098,486	217,863,287	2,506,464	1,813,345
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	211,510,954	181,434,150	759,640	694,087
ค่าขนส่ง	170,647,492	141,412,240	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	424,759,768	383,000,227	104,582,763	95,372,021
ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวิจัย และเงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	365,411,842	363,015,778	364,800	385,900
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	33,885,040	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

28 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษี				
สำหรับปี	(82,951,614)	(23,090,126)	(2,399,247)	(10,994,921)
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	(82,951,614)	(23,090,126)	(2,399,247)	(10,994,921)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	(3,038,264)	(6,197,339)	8,537,181	(312,428)
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(3,038,264)	(6,197,339)	8,537,181	(312,428)
ภาษีเงินได้	(86,034,878)	(29,287,465)	6,137,934	(11,307,349)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	611,448,628	142,608,352	235,453,575	53,731,966
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)	(122,289,726)	(28,521,670)	(47,090,715)	(10,746,393)
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	73,331,105	78,120,200	63,690,377	937,368
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	(37,076,257)	(78,885,995)	(10,461,728)	(1,498,324)
ภาษีเงินได้	(86,034,878)	(29,287,465)	6,137,934	(11,307,349)

29 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น				
ของบริษัทใหญ่ (บาท)	524,725,886	113,082,955	241,591,509	42,424,617
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น				
ระหว่างปี (หุ้น)	812,099,845	812,099,845	812,099,845	812,099,845
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.65	0.14	0.30	0.05

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ทูน่าบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 50)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการค้ากับบริษัทร่วม				
ดอกเบี้ยจ่าย	116,372,829	-	-	-
รายการค้ากับบริษัทย่อย				
เงินปันผลรับ	-	-	230,507,419	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	164,717,922	178,615,304
รายได้อื่น	-	-	112,343,780	116,543,780
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	2,216,418	2,284,327
รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,125,069,962	2,282,717,363	-	-
รายได้อื่น	2,719,050	240,000	90,616	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	3,695,560	3,635,692	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	102,802,929	10,611,572	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	120,370	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	27,099,100	12,734,049	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	81,883,924	32,119,201
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	659,402	3,456,974	-	-
	659,402	3,456,974	81,883,924	32,119,201
ลูกหนี้ชาวไร่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	1,202,040	2,076,507	-	-
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	230,507,419	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	-	479,703	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	40,042,403	4,624,234
บริษัทร่วม	49,356,937	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	4,379,570	13,465,197	5,988	103,242
	53,736,507	13,465,197	40,048,391	4,727,476

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
- ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	120,000,000	95,000,000
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	2,259,654,765	2,652,863,752
	-	-	2,379,654,765	2,747,863,752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 5.78 - 5.90 ต่อปี)

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
- ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	490,395	999,860	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.02 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี)

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	172,589,789	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	3,356,799,640	-	-	-
	3,529,389,429	-	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	198,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	2,548,119,162	-
	-	-	2,746,119,162	-

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	50,377,803	48,437,080	23,955,968	22,272,080
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	718,091	771,740	332,423	325,750
	51,095,894	49,208,820	24,288,391	22,597,830

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น

ซ) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มกิจการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริษัท
ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวน 1.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2559 :
20.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกำหนดที่สั้น

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หุ้นกู้	-	850,000,000	-	853,393,097

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำนวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายที่อ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

32 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสำหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีกำหนด 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริม เลขที่	มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมี	
				รายได้	วันหมดอายุ
2003(1) / 2554	25,26,28,31,34,35	17 ต.ค. 2554	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	11 พ.ค. 2555	11 พ.ค. 2563
1006(1) / 2558	25,26,28,31,34,35	5 ม.ค. 2558	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	7 เม.ย. 2558	7 เม.ย. 2566
59-0604-1-00-1-0	25,26,28,31,34,35	4 พ.ค. 2559	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2567

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ กำหนด 5 ปีนับจากวันที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ

33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(ก) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	73,763,165	19,123,833	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,892,515	2,614,760	1,892,515	2,614,760
	<u>75,655,680</u>	<u>21,738,593</u>	<u>1,892,515</u>	<u>2,614,760</u>

(ข) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ยวกับการได้รับบริการจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	21,388,720	-	4,072,560	-
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	66,210,767	-	2,361,600	-
เกินกว่า 5 ปี	11,474,167	-	-	-
	<u>99,073,654</u>	<u>-</u>	<u>6,434,160</u>	<u>-</u>

(ค) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายน้ำตาลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 181,981 เมตริกตัน (พ.ศ. 2559 : 63,944 เมตริกตัน) ที่ช่วงราคา 12,388 - 19,388 บาทต่อเมตริกตัน (พ.ศ. 2559 : ช่วงราคา 15,862 - 20,911 บาทต่อเมตริกตัน) และยังไม่ได้กำหนดราคา 156,500 เมตริกตัน (พ.ศ. 2559 : 61,630 เมตริกตัน) โดยอ้างอิงราคาจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 หรือราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดที่มีการส่งมอบ

33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

(ง) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าเป็นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 5 ปี การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามมีผลทำให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี 5 เดือน โดยการคำนวณด้วยวิธี FiT ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัทย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา

(จ) หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทย่อยได้ให้สถาบันการเงินในประเทศออกหนังสือสัญญาค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 4.60 ล้านบาท)

34 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

การจดทะเบียนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

34 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

การประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ตามแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบร่างกฎหมายตามแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศและยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทรายโดยสรุปได้ดังนี้

1. ยกเลิกการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ ทำให้โรงงานน้ำตาลสามารถจำหน่ายน้ำตาลได้โดยเสรี โดยไม่มีการกำหนดราคาบังคับ แต่จะถูกควบคุมโดยกลไกการค้าจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้รับราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกทางการค้าปกติ
2. ยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทรายโควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค. โดยโรงงานน้ำตาลสามารถจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศหรือส่งออกนอกประเทศได้โดยเสรี แต่ต้องแจ้งขออนุญาตขนย้ายน้ำตาลเพื่อออกไปกำกับการณ์ขนย้าย เพื่อให้ทราบปริมาณการจำหน่ายและนำมาใช้คำนวณรายได้ของระบบ
3. ยกเลิกการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายโควตา ข. ที่ทุกโรงงานต้องส่งมอบให้กับบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด โดยทุกสมาคมโรงงานต้องจัดสรรปริมาณน้ำตาลที่ต้องส่งมอบให้กับบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด อย่างเป็นทางการ และเป็นธรรมเนียม และให้โรงงานน้ำตาลไปทำสัญญาส่งมอบน้ำตาลให้กับบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด โดยตรง
4. โรงงานน้ำตาลจะต้องมีการสำรองน้ำตาลทรายไว้ตลอดเวลา โดยคำนวณจากปริมาณการบริโภคน้ำตาลในประเทศโดยเฉลี่ย หากเกิดกรณีขาดแคลนน้ำตาลที่ใช้บริโภคในประเทศ โรงงานน้ำตาลจะต้องนำน้ำตาลทรายที่สำรองไว้จำหน่ายทันที และจะต้องผลิตน้ำตาลสำรองกลับมาให้ครบภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ถูกให้นำออกไปใช้
5. การคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย คำนวณโดยใช้หลักการเดิม แต่ให้นำราคาที่เหมาะสมการกำหนดราคาขาย สืบมาจากราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกกับค่าพรีเมียมน้ำตาลไทย มาใช้คำนวณราคาน้ำตาลทรายที่จะจำหน่ายในประเทศ
6. น้ำตาลทรายที่จำหน่ายในประเทศ สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายจะมีการสำรวจราคาที่โรงงานน้ำตาลได้จำหน่ายจริงเฉลี่ย 1 เดือน เพื่อนำมาคำนวณส่วนต่างจากราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกกับไทยพรีเมียม และในเดือนนั้น โดยโรงงานน้ำตาลที่จำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศจะต้องนำส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อคำนวณรายได้ของระบบต่อไป

เงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2560 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 243,629,953.50 บาท ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561